
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั้น 2 
................................................. 

ผู้มาประชุม  16  คน   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ  

1 นายสนอง  แถวสูงเนิน สมาชิกหมู่ท่ี 1  สนอง  แถวสูงเนิน  

2 นายอ านาจ  ขันทอง สมาชิกหมู่ท่ี 2  อ านาจ  ขันทอง  

3 นายอ้ม  สาระพินิต สมาชิกหมู่ท่ี 3  อ้ม  สาระพินิต  

4 นายอนุรักษ์  ผ่อนสงเคราะห์ สมาชิกหมู่ท่ี 4  อนุรักษ์  ผ่อนสงเคราะห์  

5 นายณรงค์  เหล่าสุขา สมาชิกหมู่ท่ี 5  ณรงค์  เหล่าสุขา  

6 นายไพวัลย์  ทิพย์รักษ์ สมาชิกหมู่ท่ี 6  ไพวัลย์  ทิพย์รักษ์  

7 นายประสงค์  เนียมเงิน สมาชิกหมู่ท่ี 7  ประสงค์  เนียมเงิน  

8 นายบุญหนา  สอนชัยภูมิ สมาชิกหมู่ท่ี 8  บุญหนา  สอนชัยภูมิ  

9 นางชาลิสา  เหล่าประเสริฐ สมาชิกหมู่ท่ี 9  ชาลิสา  เหล่าประเสริฐ  

10 นายสัมฤทธิ์  แคชัยภูมิ สมาชิกหมู่ท่ี 10  สัมฤทธิ์  แคชัยภูมิ  

11 นายโพธิ์แดง  จุลนันท์ สมาชิกหมู่ท่ี 11  โพธิ์แดง  จุลนันท์  

12 นางสาวบุญถิ่น  สาลี สมาชิกหมู่ท่ี 12  บุญถิ่น  สาลี  

13 นางกนิษฐา  รักษาวัง สมาชิกหมู่ท่ี 13  กนิษฐา  รักษาวัง  

14 นายเรืองศักดิ์  ทองมูล สมาชิกหมู่ท่ี 14  เรืองศักดิ์  ทองมูล  

15 นางอภิญญา  ทองสิทธิ์ สมาชิกหมู่ท่ี 15  อภิญญา  ทองสิทธิ์  

16 นายสมพงษ์  นาหัวนิน สมาชิกหมู่ท่ี 16  สมพงษ์  นาหัวนิน  

    

 

            
 
 
 
 
 
 
  
 



 
  ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุภาพ เหล่าภักดี นายกอบต.โคกสอาด สุภาพ เหล่าภักดี  
2 รตท.สมภาร วงษ์ศรี รองนายกอบต.โคกสะอาด สมภาร วงษ์ศรี  
3 นายโฆษิต ธรรมวงษ์ รองนายกอบต.โคกสะอาด โฆษิต ธรรมวงษ์  
4 นายดวงปรี ใจอารีย์ ปลัดอบต.โคกสะอาด ดวงปรี ใจอารีย์  
5 นายชูชาติ คลังช านาญ เลขานุการนายกอบต. ชูชาติ คลังช านาญ  
6 นายเกียรติศักดิ์ ลาดี นักบริหารงานทั่วไป เกียรติศักดิ์ ลาดี  
7 นายณภัทร จรูญชาติ นักบริหารการศึกษา ณภัทร จรูญชาติ  
8 นางค าสอน นันทพล ผู้อ านวยการกองคลัง ค าสอน นันทพล  
9 นางดวงเด่น ยุวนานนท์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ดวงเด่น ยุวนานนท์  

10 นางชุติมา พิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุข ชุติมา พิทักษ์  
11 นางมลฤดี วงษ์ศรี นักวิเคราะห์ มลฤดี วงษ์ศรี  
12 นายสิรวิชญ์ ซารัมย์ นิติกร สิรวิชญ์ ซารัมย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1 - 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ชั้น 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมนายดวงปรี  ใจอารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดชั่วคราว  ได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันทรง
เกียรติแห่งนี้ จ านวน 16 คน ครบองค์ประชุม ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญ นายเรืองศักดิ์ ทองมูล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                
ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ     ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดูส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัยสามัญที่ 
 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ว่ามีข้อความใดตกหล่น
 หรือไม ่

นายอ้ม สาระพินิต  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ในฐานะ 
  คณะกรรมการ   ส.อบต.ม.3 ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจส าเนารายงาน
  การประชุมแล้ว พบว่ามีข้อความ และถ้อยค าถูกต้องครบถ้วนครับ 

ที่ประชุม            มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง พิจารณาโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 3   

ประธานสภา    เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย
  ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 

นายก อบต. เสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 
 ดังต่อไปนี้ 
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นายดวงปรี ใจอารีย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพตามที่ท่านนายกได้เสนอไปแล้ว กระผมขอชี้แจงถึง
ปลัดอบต.  ความจ าเป็นในการโอนครั้งนี้คือ  

 1.โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯซึ่งตั้งเงินค่าตอบแทนไว้จ านวน 32 ท่าน ตอนนี้มี
 สมาชิกสภาฯจ านวน 16 ท่านจึงมีเงินเหลือ โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จ านวน 
 40,000 บาท ไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจ านวน 2 เครื่องเพ่ือใช้งานภายใน
 ส านักงาน ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

 2.โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จ านวน 29,900 บาท ไปเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉาย
 โปรเจคเตอร์ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งเครื่องเก่าใช้งานมานานแล้วประกอบกับการใช้ 
 งานบริเวณหอประชุมจะต้องใช้เครื่องที่มีความสว่างสูง ซึ่งอบต.ได้ใช้บริการสาธารณะ 
 บริการส่วนราชการประชาชนที่มาขอใช้สถานที่อยู่เป็นประจ าครับ  
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 3.โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จ านวน 135,000 บาท ไปเป็นค่าปรับปรุงอาคาร
 ส านักงาน ป้องท างานนายกฯ คณะผู้บริหาร ห้องท างานปลัดอบต.  ซึ่งไม่ได้ตั้ง
 งบประมาณไว้ 

 4.โอนค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จ านวน 25,000 บาท เป็นค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์ 
 ใช้งานบริเวณห้องประชุมไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งของเดิมไม่สามารถขับเสียงได้ดี 
 เสียงติดขัดเวลาใช้งาน ซึ่งอย่างที่ได้ เรียนแล้วว่าห้องประชุมของเราได้ใช้บริการ
 ประชาชนอยู่เป็นประจ า จึงขอเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมครับ  

ปลัดอบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว อาศัย
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
 ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
 ของสภาท้องถิ่น จึงน าเรียนต่อสภาฯพิจารณาอนุมัติต่อไปครับ 

นางกนิษฐา รักษาวัง เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเรียน
 ถามว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะเอาไปใช้ในส่วนงานใดค่ะ 

หัวหน้าส านักปลัด เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิก คณะผู้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลทุกท่าน เครื่อ ง
 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จะน าไปใช้งานห้องคณะผู้บริหาร 1 เครื่อง และให้ท่านปลัดใช้
 งาน 1 เครื่อง ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานครับ 

ที่ประชุม มีมติ เอกฉันท์ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3   

  

ระเบียบวาระที่ 3.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดประจ าปี                 
พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก อบต.ฯแถลงผลการปฏิบัติงานครับ 

นายก อบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เนื่องจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของนายก
 องค์การบริหารส่ วนต าบลจะต้องรายงานต่อสภาฯเป็นประจ าทุกปี  ตาม
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
 ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้นไม่มีสภาฯอย่าง
 ที่ทราบ และมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารตามวิถีทางประชาธิปไตย จึงน ามา
 รายงานต่อที่ประชุมสภาฯในครั้งนี้ครับ นายกอบต.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาฯ 
 รายระเอียดตามเอกสารแนบท้าย   

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี    4  เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภา  ในวาระอ่ืนๆนี้ มีสมาชิกท่านใดสอบถามเชิญครับ 
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นายสนอง แถวสูงเนิน เรียนประธานสภาฯที่คารพ ขอเรียนถามว่ารั้วส านักงานอบต. จะล้อมรั้วทั้งหมดหรือไม่
ส.อบต.ม.1 และเรื่องไฟฟ้าตกภายในบ้านหมู่ที่ 1 ทางอบต.จะอยู่ในอ านาจหน้าที่แก้ไขได้หรือไม่
  ครับ 

ปลัดอบต. เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ รั้วส านักงานอบต.ที่ก่อสร้างบริเวณด้านหน้าทางเข้า
  ส านักงานเป็นโครงการก่อสร้างรั้วอย่างดีแข็งแรง สวยงาม ซึ่งใช้งบประมาณสูง แต่จะ
  ได้เปลี่ยนแผนใหม่เพ่ือลดงบประมาณในการล้อมรั้วให้รอบบริเวณส านักงานครับ ส่วน
  เรื่องไฟฟ้าตก ซึ่งเป็นไฟฟ้าในครัวเรือน ขอให้ท่านสมาชิกประสานกับผู้ใหญ่บ้านเอ
  ช่วยกันส ารวจจ านวนครัวเรือนที่ใช้งานไฟฟ้า ขนาดหม้อแปลงไฟที่ใช้ขนาดเท่าใด 
  ปริมาณครัวเรือนที่ใช้ไฟในเวลากลางคืนแย่งกันใช้ท าให้ไฟตกอาจเกิดจากหม้อแปลงไฟ
  ไม่พอ เมื่อส ารวจได้ข้อมูลแล้วประสานงานกับส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือท า
  การขยายเขตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับจ านวนประชากร จ านวนการใช้ไฟฟ้าต่อไปครับ 

นายธรงค์ เหล่าสุขขา เรียนประธานสภาที่เคารพ ขอเรียนถามไฟฟ้าการเกษตรบ้านหนองปลา ม.5 ปลาย              
ส.อบต.ม.5 สายไฟฟ้าตก อย่างนี้ อบต.ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ครับ 

ปลัดอบต. เรียนประธานสภาฯ เรื่องไฟฟ้าการเกษตร มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอยู่ 2 แนวทางคือ 
  ให้งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการขยายหม้อแปลง
  ไฟฟ้าไปในบริเวณที่มีปัญหา ขอให้ท่านสมาชิกตรวจสอบว่าในแผนของท่านมีโครงการ
  ขยายไฟฟ้าแล้วหรือไม่ ซึ่งมีหลายหมู่บ้านใช้วิธีการนี้แก้ปัญหาได้ผลดี อีกแนวทางหนึ่ง
  คือการขอขยายเขตไฟฟ้าไปที่ส านักงานการไฟฟ้า ซึ่งจะต้องรอคิวตามขั้นตอนต่อไป
  ครับ 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณ 
   สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน อบต.โคกสะอาดทุกท่านที่เข้า
   ร่วมประชุมและท าให้บรรยากาศในการประชุมสภาในวันนี้ เรียบร้อยไปด้วยดีกระผม
   ขอ  
 ปิดประชุม เวลา 12.00 น.  

 
   (ลงชื่อ               ดวงปรี ใจอารีย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

                (นายดวงปรี  ใจอารีย์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 
 
   (ลงชื่อ)              เรืองศักดิ์ ทองมูล  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
                       (นายเรืองศักดิ์ ทองมูล) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 


